

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 17/01/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022;

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-HĐND-VHXX ngày 17/01/2022 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình công tác năm 2022; Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2022

1.1. Công tác tổ chức của Ban

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng ủy viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban văn hóa - xã hội gồm có 01 Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, 02 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách và 06 ủy viên.

Ngày 10/8/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 288/NQ-HĐND về việc cho thôi làm ủy viên Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Bùi Thị Minh Thúy để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 25/10/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 404/NQ-HĐND về việc phê chuẩn ủy viên Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thuận. Như vậy, đến thời điểm hiện nay, cơ cấu tổ chức của Ban ổn định, gồm có 01 Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, 02 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách và 06 ủy viên.

1.2. Công tác giám sát

- Năm 2022, Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban) đã giám sát gián tiếp Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực

hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 08 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã thông qua tại các kỳ họp thứ 4, thứ 6 và thứ 7¹

- Ban tiến hành giám sát gián tiếp việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giám sát việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; nghị quyết của Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri về các nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; việc thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát của Ban.

- Ban đã tiến hành giám sát 04 chuyên đề theo đúng kế hoạch đề ra, gồm:

+ Việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh tại Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp, Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long, Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh tại Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, Sở Y tế.

+ Việc triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn tỉnh tại Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập, Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

¹ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng và mức chi bồi dưỡng đối với công tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 về quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 về quy định chính sách hỗ trợ lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 9/11/2022 về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long (đợt 2). Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 9/11/2022 về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước. Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 9/11/2022 về quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 - 2025. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025.

+ Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh tại Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Qua các đợt giám sát, Ban đã có 22 đề nghị đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, 23 đề nghị đối với các Sở và 25 kiến nghị của đối với Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đề nghị, kiến nghị đã đảm bảo khách quan, phù hợp đối với cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát. Các kiến nghị đề nghị sau các đợt giám sát đã được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện. Hiện nay đã thực hiện được 55 kiến nghị, đề nghị, số kiến nghị, đề nghị còn lại đang trong thời gian xử lý.

1.3. Công tác thẩm tra

- Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Ban đã chủ trì thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết gồm:

+ Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

+ Thẩm tra 10 dự thảo Nghị quyết²:

- Phối hợp với Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

1.4. Một số công tác khác

² Các dự thảo Nghị quyết: quy định số lượng và mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định chính sách hỗ trợ lễ tang trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025; đặt tên đường trên địa bàn thị xã Phước Long (đợt 2); quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước; sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025; quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước; ban hành nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, định mức, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.

- Ban đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Ban năm 2023; tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó Ban đã phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt các văn bản trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri về lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Ban, đồng thời thực hiện tốt sự điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022.

- Lãnh đạo Ban đã tham dự các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành theo thư mời; tham dự Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân.

1.5. Đánh giá chung

- Ưu điểm:

+ Trong năm, Ban đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt theo quy chế hoạt động; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, chương trình công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian, đạt hiệu quả cao.

+ Hoạt động giám sát được quan tâm nâng cao về chất lượng và hiệu quả; các nội dung giám sát chuyên đề đã được Ban thảo luận và quyết định có trọng tâm, trọng điểm, là những vấn đề thiết thực, quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; quy trình giám sát được thực hiện chặt chẽ, khoa học; báo cáo kết quả giám sát cụ thể, được các đơn vị chịu sự giám sát đồng tình, thống nhất cao; các kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế địa phương và có tính khả thi.

+ Ban đã tham gia ngay từ đầu quá trình xây dựng các dự thảo Nghị quyết cùng với các sở. Hoạt động thẩm tra của Ban luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nội dung thẩm tra đã thể hiện rõ quan điểm của Ban, mang tính phản biện cao, đồng thời cung cấp thêm thông tin để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, xem xét trước khi biểu quyết thông qua.

+ Các ủy viên của Ban luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm đối với công việc được phân công, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động nghiên cứu tài liệu phục vụ cho các đợt giám sát chuyên đề và hoạt động thẩm tra, đồng thời tích cực phát biểu ý kiến mang tính chất xây dựng, khả thi, có căn cứ pháp lý và phù hợp với thực tế.

- Tồn tại, hạn chế:

+ Tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, có 01 dự thảo Nghị quyết chưa được thẩm tra đúng tiến độ theo phân công tại Thông báo số 380/TB-HĐND ngày 17/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình và thời

gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa X.

+ Có 01 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng chưa cao.

+ Một số ủy viên Ban chưa tham gia đầy đủ hoạt động của Ban.

- Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

+ Do Ủy ban nhân dân tỉnh chưa trình hồ sơ dự thảo Nghị quyết đúng thời gian quy định nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội.

+ Công tác xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát còn chủ quan; chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu báo cáo kết quả triển khai, thực hiện của các đơn vị chịu sự giám sát; công tác phối hợp của Lãnh đạo Ban chưa thường xuyên, chặt chẽ.

+ Một số hoạt động của Ban văn hóa - xã hội trùng với hoạt động chuyên môn tại cơ quan của ủy viên Ban nên một số ủy viên Ban không sắp xếp được lịch công tác để tham gia đầy đủ hoạt động của Ban.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

2.1. Công tác giám sát, khảo sát

a. Công tác giám sát

- Giám sát gián tiếp:

+ Giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

+ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

+ Giám sát việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri về các nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; việc thực hiện các kiến nghị sau các đợt giám sát của Ban.

- Giám sát chuyên đề:

+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

+ Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi

bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

+ Công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy các di tích lịch sử và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.

+ Việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

b. Công tác khảo sát:

- Khảo sát việc thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Khảo sát việc triển khai, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng và năm 2022 thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

2.2. Công tác thẩm tra

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

2.3. Một số hoạt động khác

- Tham gia các đợt giám sát, khảo sát và các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố mời hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công.

- Phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các văn bản trình tại các kỳ họp năm 2023.

- Theo dõi việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và những vấn đề đã hứa trước cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Thực hiện một số nhiệm vụ của Ban theo yêu cầu thực tế phát sinh và sự điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và họp Ban định kỳ.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN *Phan*

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban và các ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, Phòng CT HĐND;
- Lưu: VT.



Hà Anh Dũng